

CHỈ THỊ

Phát động Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”

Trong những năm qua, nhất là sau 04 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có sự chuyển biến tích cực; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ từng bước được nâng lên; bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông còn ở mức cao; vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2015, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả 03 tiêu chí so với năm 2014, không đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% so với thời gian liền kề. Một số địa phương tình hình tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa ổn định, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông đã uống rượu, bia, chạy quá tốc độ, lấn đường, vượt ẩu; liên quan đến thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số và xe công nông chở người gây tai nạn nghiêm trọng tăng cao. Việc xử lý xe bị dính chỉ lưu hành, xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông chở người, xe quá khổ, xe quá tải, “xe dừ”, “bến cóc” và tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chưa được khắc phục triệt để. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là khu vực nông thôn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua

1. Mục tiêu

a) Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

b) Tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông; phấn đấu hằng năm kiểm chế, kéo giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh so với năm trước liền kề trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

c) Nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Chỉ tiêu

- Phấn đấu hằng năm, giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% - 10%.
- 100% các bậc học phải được giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
- 95% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
- 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho người lái xe.
- 100% lãnh đạo các cấp chính quyền được tuyên truyền, hiểu biết về an toàn giao thông, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về trật tự, an toàn giao thông.
- 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về trật tự, an toàn giao thông; mỗi xã, phường, thị trấn có trên 70% hộ dân trên địa bàn được phổ biến, tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành tốt các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
- 100% học sinh trung học cơ sở trở lên ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng 01 mô hình điểm về thôn, bản, tổ dân phố an toàn giao thông.

3. Nội dung thi đua:

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, nội dung phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông" cần tập trung thực hiện là:

3.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình số 40-CTr/TU ngày 26/11/2012 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ; Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày

04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 28/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm xe công nông chở người, xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trong thị trấn, thị xã và thành phố; Kế hoạch số 1196/KH-UBND ngày 26/3/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 26/KH-BATGT ngày 04/02/2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh về “Năm an toàn giao thông năm 2016”. Hằng năm, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nội dung, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực giao thông; tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, an toàn; tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện giao thông; quản lý hoạt động vận tải, thiết bị giám sát hành trình; củng cố, kiện toàn lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

3.3. Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, các đơn vị cơ sở trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; vận động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng thực hiện “Văn hóa giao thông” và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; các hành vi tiêu cực của người thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ.

3.4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, phản ánh được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và nguy hại của tai nạn giao thông trong đời sống xã hội. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp để nâng cao trách nhiệm, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức để xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Chú trọng tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đánh giá, nhân rộng các mô hình, giải pháp có hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

II. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng

Hàng năm, các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua của tỉnh, các tổ chức, các huyện, thị xã, thành phố thông qua tổng kết năm công tác, tiến hành sơ kết phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; chỉ đạo, hướng dẫn việc đưa tiêu chí an toàn giao thông vào bình xét, đề nghị thi đua, khen thưởng hằng năm. Năm 2018, tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua; năm 2020 tổ chức tổng kết Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016 - 2020.

Thông qua sơ kết, tổng kết lựa chọn các điển hình, mô hình tiên tiến xuất sắc để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; chỉ đạo, hướng dẫn đưa tiêu chí an toàn giao thông vào bình xét, đề nghị thi đua, khen thưởng công tác hằng năm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” được triển khai thực hiện từ đầu năm 2016 đến hết ngày 31/12/2020.

2. Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cụm, khối thi đua của tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể và Chỉ thị này chủ động ban hành kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” ngay từ đầu năm 2016 và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong tham gia vào việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông cùng cấp thống nhất xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” trên địa bàn địa phương mình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”.

5. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) và Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này,

hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông; tích cực vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông, tạo sự đồng thuận của nhân dân cùng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn gắn Phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các phong trào, các cuộc vận động khác do các tổ chức, đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. / *Ch*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGTQG;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT, Tỉnh ủy; TT, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT, UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐTD-KT tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị kinh tế thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai;
- Ban TĐKT (SNV);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Thành